

มติชน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 14793 วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 หน้า 18

จับผ้าไทยใส่‘แอปพ์’ คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง



ลักษณะของ “ผ้าไทย” นั้นเป็นที่เลื่องลือและถูกกล่าวขานถึงความประณีตบรรจง กอปรกับความงามที่ล้ำค่า อยู่คู่กับวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง” (Color ID Labeling) แกดดาสื่อกรวบรวมความงามและเรื่องราวของผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์ ธรรมชาติของสุดยอดช่างชั้นครูจากแหล่งที่ดีที่สุด 20 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์



และสุรินทร์ ณ ร้านควีนท์ สุขุมวิท 61 อุมภาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการอ่านค่าสีให้กับผ้าทอมือเอกลักษณ์ ธรรมชาติ เพราะแหล่งผลิตผ้าแต่ละ

แห่งมีจุดเด่นการทอผ้าและย้อมสีที่แตกต่างกัน จึงได้ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ค่าสีเพื่อกำหนดเฉดสีออกมาในรูปแบบรหัสตัวเลขที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้ใช้แอปพ์สามารถเลือกเฉดสีผ้าที่ต้องการและสั่งผลิตกับทีมช่างได้โดยตรงผ่านเทคโนโลยี QR Code และ AR Code ที่เมื่อสแกนแถบคิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่บนผืนผ้าจะสามารถรับชมกระบวนการผลิตทั้งในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบผ้าไทยแล้ว ยังช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

ขณะที่แพ็ชชั่นไอคอนที่ชื่นชอบการใส่ผ้าไทย แพ็รพาย-อมตา จิตตะเสนีย์ ได้เผยเคล็ดลับการแต่งตัวว่า ผ้าไทยทอมือของแต่ละที่ล้วนเกิดขึ้นจกความรักและความตั้งใจซึ่งสัมผัสได้จากผืนผ้า จึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกนี้ผ่านการแต่งตัว ด้วยการทำให้ผ้าไทยมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากเลือกผ้าที่ชอบตัดให้เข้ากับรูปร่างและเน้นความสุภาพเรียบร้อย เป็นการให้เกียรติแก่คนที่ทอผ้า ก่อนแมตซ์เข้ากับเครื่องประดับดีไซน์ทันสมัยเพื่อให้การแต่งตัวดูสนุกด้วย

“ตอนไปอินเดียแพรรใส่ผ้ามัดหมี่สีชมพูไปเที่ยว มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะเลยทั้งๆ ที่เขาก็ไม่รู้จักแพรร แต่เพราะเขาบอกว่าผ้าของเราสวยมาก” แพ็รพาย กล่าวด้วยรอยยิ้ม

ด้าน หมูแคง-ชนินธิดา จันทรเบกษา เล่าว่า เริ่มศึกษาเกี่ยวกับผ้าไทยและเริ่มใส่อย่างจริงจัง หลังได้ลองใส่ผ้าหมักโคลนและชื่นชอบมาก เพราะใส่แล้วรู้สึกสบาย จึงนำผ้ามาตัดเป็นกางเกงหรือกระโป



อุมภาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (กลาง)



ชนินธิดา - ชนาทิพย์ จันทรเบกษา



อมตา จิตตะเสนีย์



แพ็รพายตอนไปอินเดีย

รงเพื่อแมตซ์กับเสื้อปกติ หรือนำมาทำเป็นแอ็กเซสซอรี่อย่างผ้าผูกหัว ผ้าคลุมไหล่ ก็เพิ่มความเก๋ไปอีกแบบ สามารถโหลดแอปพ์ “คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง” ได้แล้ววันนี้